
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ค่าเสี่ยงภัยโควิด 19 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus 
     - หลังจากมีการยุบสภาไปแล้วนั้น ครม. จะเป็น ครม.รักษาการ ต้องปฏิบัติงานภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ตามเจตนารมณ์ของ
มาตรา 169 แห่งรัฐธรรมนูญกำหนด โดยประเด็นค่าเสี่ยงภัยโควิด อาจเข้าข่ายการอนุมัติงบกลาง ซึ่งเงื่อนไขหนึ่งคือ ไม่อนุมัติ
งบกลาง เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก กกต. ก่อน ทำให้คิดว่าเป็นไปได้ที่ยังไม่มีการเสนอ ครม. หลังยุบสภา เพราะกลัว
ว่าจะผิดเง่ือนไข ซึ่งต้องรอดูว่าสำนักงบฯ จะพิจารณาอย่างไร 
     - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. และนพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัด สธ. กล่าวถึงค่าเสี่ยงภัยโควิด 19 ว่า ที่ผ่านมา 
สธ. ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รวมทั้งสิ้น 7,181,617,200 
บาท ซึ่งได้เสนอสำนักงบประมาณไปแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ดังนั้น ต้องรอสำนักงบประมาณอนุมัติ และเสนอ ครม.
พิจารณา ย้ำว่าสธ. ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและไม่ได้นิ่งนอนใจเลย 
     - นายโอสถ สุวรณ์เศวต ประธานสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ว่า เรื่องนี้เป็นงบประมาณ
เดิม แม้จะเป็นงบกลางก็ตาม ซึ่งเป็นของเดิมก็น่าจะดำเนินการได้ เพื่อบุคลากรทุกคนท่ีทำงานช่วงสถานการณ์โควิด 19 ทั้งนี้ 
ทางเครือข่ายแรงงานทั้งหมด จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมในการทำกิจกรรมขับเคลื่อนสิทธิ์แรงงานในวันแรงงาน May 
Day ด้วยเช่นกัน 
     - เพจสมาพันธ์แพทย์ รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป โพสต์ข้อความทวงถามค่าเสี่ยงภัยโควิด 19 ให้บุคลากร พร้อมแนบ link วิดีโอ 
เป็นเรื่องของ "แมวปีนข้ึนต้นมะพร้าว" แล้วมีการบรรยายเหมือนให้แมวเก็บลูกมะพร้าวให้ พร้อมเขียนข้อความ "ใช้แรงงานเรา
แล้ว อย่าลืมจ่ายค่าจ้างด้วยล่ะ" ซึ่งเข้ากับสถานการณ์ในขณะนี้ ที่บุคลากรสาธารณสุขจำนวนมากยังไมไ่ดร้ับค่าตอบแทนพิเศษ
ในสถานการณ์โควิดและค่าเสี่ยงภัยโควิด ขอใหผู้้ใหญ่ในกระทรวง/รัฐบาล ช่วยดำเนินการเร่งด่วน 

- 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

สารกัมมันตรังสีซีเซียม-137       
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ข่าวสด, nation) 
     -   นายวิโรจน์ น้อยสำเนียง นายกสมาคมจิตอาสาพัฒนาปราจีนบุรี พร้อมเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดปราจีนบุรี ส่ง
หนังสือเรียกร้องให้ นายกรัฐมนตรี แก้ไขปัญหาซีเซียม-137 เปิดเผยข้อเท็จจริงกับสาธารณะอย่างโปร่งใส สร้างความมั่นใจ
ประชาชน โดยมาตรการระยะสั้น ต้องเร่งตรวจสอบการปนเปื้อนหาปริมาณรังสีและการกระจายตัว ระดมเครื่องมือและ
ผู้เชี่ยวชาญ สรุปผลให้เร็วที่สุด รวมถึงมีมาตรการจัดการฝุ่นเหล็กและวัสดุต่างๆ ท่ีปนเปื้อนซีเซียม-137 และการสื่อสารข้อมูล 
ระบุเวลาและเหตกุารณ ์รวมถึงเส้นทางที่เกี่ยวข้อง ส่วนระยะยาวต้องติดตามผลกระทบด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ 
มีมาตรการเยียวยาฟื้นฟู พร้อมเปิดเผยข้อมูลความรุนแรง มาตรการรับมือ และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง  
     - นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นพ.สสจ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า วันท่ี 24 มี.ค.จะลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนกลุ่มติดธงขาวที่ยังมี
ความกังวล และวันน้ีได้มอบหมายทีมเยียวยาจิตใจ หรือ MCATT ลงพื้นที่ติดตามสุขภาพใจของคนในพ้ืนท่ี ซึ่งหลังการพูดคุยผู้
ที่มีความกังวลผ่อนคลายมากขึ้น ส่วนความชัดเจนในโรงหลอมเหล็กท่ีพบซีเซียม-137 แม้ผลตรวจแรงงานกลุ่มเสี่ยง 70 คนไม่
พบความผิดปกติ แต่ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปอีก 5 ปี โดยจะตรวจเลือดอีกครั้งในวันที่ 5 เม.ย.นี้        
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน,ไทยรัฐ) 
      - ผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพข้ันสูงมาตรวจวัดหาการปนเปื้อนผลไม้ที่อยู่
ในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี และสวนใกล้โรงงานหลอมเหล็กท่ีตรวจพบสารซีเซียม-137 ผลไม่พบการปนเปื้อน และรับประทานผลไม้
ที่นำมาตรวจให้ดู ทำให้เห็นว่าผลไม้ไม่มีการปนเปื้อนของรังสีซีเซียม-137  
      สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, new1live,  tnnthailand) 
      - นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงยาพรัสเซียนบลูที่ใช้ต้านพิษซีเซียมเข้าสู่ร่างกาย ว่า ประเทศ
ไทยเคยมีสำรองไว้ที่ รพ. รามาธิบดี แต่ไม่เคยใช้ เมื่อยาหมดอายุจึงไม่สั่งเข้ามาสำรองเพิ่ม ล่าสุด รพ.นพรัตนราชธานีร่วมกับ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ประเมินสถานการณ์ สรุปว่ายังไม่จำเป็นต้องนำเข้ายา เนื่องจากยังไม่พบผู้ที่มีอาการป่วย แต่
หากจำเป็น ปส.สามารถประสานหายาได้ เนื่องจากความร่วมมือกับนานาชาติในการช่วยเหลือเรื่องนี้ ขณะที่รพ.นพรัตนฯ ได้
วางระบบการนำเข้ากับ อย. ไว้แล้ว 

- 

ประจำวันที่ 
24 มีนาคม 2566 
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     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ทีวีช่อง TNN, hfocus) 
     - นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย.ได้หารือกับกรมการแพทย์เรือ่งการนำเข้ายาพรัสเซียนบลแูล้ว จะมีข้อมูล
การอนุญาตเดิมเคยนำเข้ามาแล้ว หากครั้งนี้จำเป็น อย.สามารถพิจารณาอนุญาตได้ทันที โดยใช้เวลาไม่นาน 
      สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์  
      - ดร.ภญ.สุภาภรณ ์ปิติพร เลขาธิการมูลนิธิรพ.เจ้าพระยาอภยัภูเบศร กล่าวว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ี อ.กบินทร์บุรี ซึ่งห่าง
จาก รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรประมาณ 50 กิโลเมตร จากการตรวจวัดล่าสุดของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ยังไม่พบการ
ปนเปื้อนนอกโรงงานและในชุมชน อ.กบินทร์บุรี และได้ใช้เครื่องวัดของ รพ. ตรวจวัดบริเวณ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จนถึง
ปัจจุบันยังไม่พบค่ารังสี สามารถเดินทางมาเยี่ยมชม รพ.และมูลนิธิฯ ได้ตามปกติ รวมทั้งขอให้มั่นใจในความปลอดภัยของ
สินค้ามูลนิธิ  โดยแปลงปลูกสมุนไพรของมูลนิธิฯ อยู่ที่เชียงใหม่ ยโสธร ชัยภูมิ กาญจนบุรี ปราจีนบุรี (อ.เมืองฯ) และสระแก้ว 
ซึ่งมีการตรวจสอบแปลงปลูกแบบเกษตรอินทรีย์อย่างสม่ำเสมอ และตรวจสอบสินค้าทุกล็อตตามมาตรฐาน รวมทั้งตรวจการ
ปนเปื้อนโลหะหนัก จุลินทรีย์อยู่แล้ว อย่างไรก็ตามจะเพิ่มตรวจวัดรังสีในทุกวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์        
เหตุการณ์ชายคลั่งกราดยิงจ.เพชรบุรี 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ, มติชน, sondhitalk, news1live) 
     -พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึง เหตุรุนแรงใน อ.เมือง จ.เพชรบุรี ซึ่งคล้ายกับที่เกิดขึ้นในเขต
สายไหม กทม. ทำให้สังคมเกิดความกังวลว่าเป็นลักษณะการลอกเลียนแบบความรุนแรง (Copycat) ว่า เป็นห่วงเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น เพราะจะเป็นการเลียนแบบในกลุ่มผู้ที่ไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ แต่ไม่สามารถสรุปได้ว่าเกิดจากการ
ลอกเลียนแบบเพียงอย่างเดียว เพราะคนที่รู้สติของตัวเองจะไม่ลอกเลียนแบบนี้ในเรื่องเช่นนี้ ซึ่งพฤติกรรมมนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้น
จากเหตุปัจจัยเดียว แต่ยังมีอีกหลายๆ องค์ประกอบเกี่ยวข้อง 
      -นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ท่ีปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวว่า บทเรียนกรณีต่างๆ เกิดขึ้นจากความเครียดและมีปัญหา
ทางจิตใจ ผู้ที่มีอาวุธปืนส่วนใหญ่อยู่ในองค์กร องค์กรต้องดูแลบุคลากรตั้งแต่ต้น ด้วยระบบติดตามปัญหาสภาพจิตใจที่ไม่
จำกัดไว้ที่ส่วนกลาง ไม่ใช่เกิดปัญหาก็ส่งต่อให้ระบบสาธารณสุขที่เป็นปลายทาง รวมถึงขอให้ยกเลิกซื้ออาวุธปืนสวัสดิการ 
ทั้งนี้ กสทช. ควรควบคุมการนำเสนอข่าวไม่ให้เกิดความดราม่ามากจนเกินไป โดยพฤติกรรมความรุนแรงจากการนำเสนอข่าว 
จะเริ่มจาก 1. เลียนแบบหรือเป็นแบบอย่าง 2. ชินชา และ 3. ลดความยับยั้ง ช่ังใจ ซึ่งการติดตามข่าวแบบทุกนาทีหรือทุก
ช่ัวโมง ทำให้เกิดความเครียดและท้ายท่ีสุดสังคมก็จะชินชา 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย) 
     -เจ้าหน้าที่ สสจ.เพชรบุรีี พร้อมด้วย อสม. และเจ้าหน้าที่ อบต.ต้นมะม่วง ลงพื้นที่สำรวจด้านจิตวิทยาชาวบ้านที่ได้รับ
ผลกระทบในพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อดูแลสุขภาพจิตให้ชาวบ้าน หลังได้รับความกระทบจิตใจจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน 
     -นพ.ธีระ วรธนารัตน์ จุฬาฯ โพสต์กรณีกราดยิงที่เพชรบุรีว่า คลุ้มคลั่ง โรคจิต หลอน คุมพฤติกรรมตนเองไม่ได้ เครียด 
ซึมเศร้า กราดยิง ทำร้าย จี้ปล้น อาชญากรรม ความรุนแรง อุบัติเหตุจราจร รวมถึงปัญหาสุขภาพจากผลโดยตรงของยาเสพ
ติด กัญชา กระท่อม เป็นตัวอย่างเพียงระยะสั้นที่เกิดขึ้นผลกระทบจากการบริหารจัดการและการผลักดันนโยบายที่ผิดทิศ 
ผิดทาง และขาดความรับผิดชอบของกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ยังไม่นับผลระยะยาวท่ีจะต่อกันไปแบบโดมิโน่ 

- 

จัดต้ัง รพ.จิตเวชในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ 
     -พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ประชุมร่วมกับ นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย
คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือและพิจารณาข้อเสนอการจัดตั้ง รพ.จิตเวชในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการในการจัดตั้ง รพ.จิตเวชในพื้นที่ โดยกำหนดแนวทาง 3 ระยะ ได้แก่ 1.ระยะสั้น ให้มีการเพิ่มเตียงในพื้นที่
รพ.ประจำอำเภอ ประจำจังหวัด 2.ระยะกลาง จัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อแยกเป็นหน่วยเฉพาะนำร่องรพ.จิตเวชในระยะ
เบื้องต้น และ3.ระยะยาว จะมีการสร้าง รพ.จิตเวชในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  

- 

นโยบายจัดต้ังรพ.วิสาหกิจ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, news1live, pptv, topnews, INN)  
     - พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ  กล่าวว่า พรรครทสช. จะใช้นโยบายรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม  
ชูประเด็นพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน จัดตั้งรพ.วิสาหกิจเพื่อสังคม และศูนย์ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคร้ายแรง 
รวมถึงโรคเรื้อรังซับซ้อน ให้กับปชช.ในกลุ่มที่เปราะบาง ในเขตชุมชน อำเภอ และจังหวัด เนื่องจากการดูแลโดยภาครัฐ 
เพียงอย่างเดียวแก้ไขยาก และหน่วยงานติดเรื่องกฎระเบียบ ไม่คล่องตัว  

- 

งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2566 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน บทความพิเศษ  
     -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ.ไม่ยอมลงนามในประกาศหลักเกณฑ์การบริหารจัดการงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

- 
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แห่งชาติปี 2566 กลายเป็นเรื่องใหญ่ และเกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่ตามมาอย่างเห็นได้ชัด โดยสองสัปดาห์ที่แล้ว เกิดกลุ่มภาคี
ทวงสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เดินทางไปทวงสิทธิคืน หลังจากสิทธิใน 4 ด้าน ได้แก่1. บริการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค 2. การป้องกันการติดเช้ือเอชไอวี 3. บริการสาธารณสุขสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน 4. บริการสาธารณสุข
ร่วมกับ อปท.หายไป ในที่สุด รมว.สธ.ต้องแก้ปัญหานี้ด้วยการเสนอร่างพ.ร.ฎ.ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคกลุ่มประชาชนนอก
สิทธิบัตรทองแบบเร่งรีบช่วงโค้งสุดท้ายก่อนยุบสภา เพราะรู้ว่าหากล่าช้ากว่านี้ คะแนนเสียงของพรรค ภท. อาจแย่ลงกว่านี้ได้ 
ทั้งนี้ ผลการเลือกตั้งจะเป็นตัวบอกว่านโยบายสาธารณสุขดีจริงหรือไม่ ถึงประชาชนจริงหรือไม่ และภาวะผู้นำของเจ้า
กระทรวงตลอด 4 ปีท่ีผ่านมานั้นเป็นอย่างไร  
ซ้อมแผนกู้ชีพทางน้ำและลำเลียงทางอากาศ 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, thaigov) 
    - ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินด้านการกู้ชีพ
ทางน้ำ การลำเลียงทางอากาศ และการซ้อมแผนสถานการณ์เสมือนจริง ที่ ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เพื่อพัฒนา
การแพทย์ฉุกเฉินเกาะสีชัง ให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ลดความสูญเสีย และสร้างความเช่ือมั่นให้กับ
นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ EEC 

- 

รับข้อเสนอแนวทางพัฒนาระบบสุขภาพ จาก 3 ชมรมแพทย์ ยกระดับ รพช.ขนาดเล็ก 
    สื่อนำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์ สกู๊ปหน้า1) เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, มติชน, Radio-สวท., ผจก., ไทยโพสต์,  
thaigov, thailandplus, The Reporters, prd, hfocus) 
    - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า การดำเนินนโยบายต่างๆ ของ สธ. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมรับ
ฟังข้อเสนอจากพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาได้มอบกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และกองบริหารการสาธารณสุข ประสานและประชุม
ร่วมกับชมรมแพทย์ 3 องค์กร ได้แก่ ชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ชมรม ผอ.รพศ./รพท. และชมรมแพทย์ รพช.แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งมีข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบสุขภาพ ของ สธ. ท่ีครอบคลุมทั้งด้านบุคลากร การบริหารจัดการ และ
บริการ กระจายสถานพยาบาลให้ประชาชนเข้าถึงมากขึ้น เพิ่มการบริการที่ยากและซับซ้อน ยกระดับ รพช.ขนาดเล็กมีแพทย์ 
4 สาขาหลัก ได้แก่ อายุรแพทย์ กุมารแพทย์ สูตินรีแพทย์ และศัลยแพทย์  

- 

การประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ฯ 
    สื่อนำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (แนวหน้า, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สยามรัฐ, prd, thailandplus) 
    - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และการ
อบรมเสริมสร้างภาวะผู้นำเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงระบบบริการสุขภาพ จังหวัดมุกดาหาร ย้ำช่วง 3 ปีจากนี้ เป็นโอกาสใน
การพัฒนาระบบบริการ ยกระดับโรงพยาบาลในพื้นที่ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนและลดการเสียชีวิตจากโรคที่
เป็นปัญหาสำคัญ โดยยึดหลัก 4T ในการทำงาน  

- 

คลินิกผู้สูงอายุ รพ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 
    - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เปิดคลินิกผู้สูงอายุ รพ.หนองสูง จ.มุกดาหาร รองรับการดูแลรักษาผู้สูงอายุที่พบ
ปัญหาจากการคัดกรองสุขภาพ 9 ด้าน ตามนโยบาย “ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” โดยคัดกรองสุขภาพแล้วกว่า 86% พบความ
เสี่ยงด้านสุขภาพช่องปาก ป่วยความดันโลหิตสูง เป็นอันดับ 1 พร้อมเปิดอาคารผู้ป่วยพิเศษ “หลวงปู่แสน ฐานังกะโร” ขนาด 
16 เตียง อำนวยความสะดวกประชาชนในการเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน 

- 

รพ.สงขลา พัฒนาการเฝ้าระวังสัญญาณเตือนภาวะวิกฤต 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, hfocus) 
    - นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นพ.ทรงคุณวุฒิระดับ 11) ในฐานะประธานคณะกรรมการ MIU 
(MOPH Intelligence Unit) สธ. เผย รพ.สงขลา ได้พัฒนาแบบประเมิน “สัญญาณเตือนเข้าสู่ภาวะวิกฤตในผู้ป่วยที่มีความ
เสี่ยงสูง” ช่วยประเมินอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย ดักจับอาการผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว นำไปสู่การวางแผนดูแล เฝ้าระวัง 
และให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันทีเมื่อมีอาการผิดปกติ ลดการเสียชีวิต 

- 

ดูแลแรงงานนอกระบบเพ่ือความปลอดภัยในการทำงาน 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ทีวีช่อง NBT, บ้านเมือง, โลกวันนี,้ thailandplus) 
    - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน
โครงการเสริมศักยภาพกลไกการทำงานเชิงรุก เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อมในแรงงานนอกระบบ ในแรงงานนอกระบบ 5 กลุ่มอาชีพเสี่ยงสูง ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรแกะสลักหิน เก็บและคัด
แยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขับรถรับจ้าง และกลุ่มตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้า 
 
 

- 
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กรมอนามัย แนะ ผู้ปกครอง คุมเข้มอาหารปรับพฤติกรรมสุขภาพ ป้องกันเด็กอ้วนช่วงปิดเทอม 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย,MCOT NEWS FM 100.5, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ผจก., thestandard, 
The Reporters, prd, hfocus, thansettakij) 
    - นพ.สุวรรณชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ผู้ปกครอง ควรใส่ใจในการดูแลพฤติกรรมสุขภาพของเด็กให้มากขึ้น 
โดยเฉพาะในช่วงปิดเทอม เนื่องจากมีเวลาว่าง ทำให้พฤติกรรมส่วนใหญ่ของเด็กเปลี่ยนไป ทั้งการนอนดึก ตื่นสาย ไม่มีการ
ขยับร่างกาย เพราะใช้เวลาเล่นเกม ส่งผลให้เด็กมีน้ำหนักตัวเพิ่มมากข้ึน และเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ ดังนั้นจึงควรใส่ใจเรื่อง
อาหารและโภชนาการที่มีคุณค่าและถูกหลักโภชนาการ ทั้งปริมาณและความเหมาะสมกับวัย รวมถึงควรส่งเสริมให้เด็กมี
กิจกรรมทางกายอย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน เพื่อการมีสุขภาพท่ีดีขึ้น  

- 

กรมการแพทย์เตือนภัยเงียบเส้นเลือดสมองโป่งพอง 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, เดลินิวส์, MCOT, TheCoverage, The Reporters, plewseengern, newtv, 
thansettakij) 
    - นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เส้นเลือดสมองโป่งพองเป็นภาวะของผนังหลอดเลือดอ่อนแรงลง
จึงเกิดการโป่งพอง ซึ่งเกิดได้ทั้งหลอดเลือดแดงหรือหลอดเลือดดำ ส่วนมากที่พบมักจะเป็นหลอดเลือดแดง แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท 1.เส้นเลือดสมองโป่งพองแบบยังไม่แตก 2.เส้นเลือดสมองโป่งพองแบบแตกแล้ว โดยเมื่อเส้นเลือดโป่งพองถึงจุดหนึ่ง
ก็จะมีการแตก ทำให้เลือดออกในช่องใต้เยื้อหุ้มสมองช้ันอะแร็คนอยด์ ซึ่งทำให้พิการหรือเสียชีวิตได้  

- 

แจงระบบหมอพร้อมปลอดภัย 
    สื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผจก., บ้านเมือง, hfocus, sondhitalk) 
    - นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีมีรายงานแฮกเกอร์ ประกาศขายข้อมูลส่วน
บุคคลของคนไทยกว่า 55 ล้านคน และมีการพุ่งเป้ามาที่ฐานข้อมูลผ่านระบบหมอพร้อม ของ สธ. ว่า ระบบหมอพร้อมมีระบบ
ความปลอดภัยดี หากเป็นแอปพลิเคชันมีธนาคารกสิกรไทยช่วยดูแล และทดสอบระบบเป็นเวลาหลายเดือนจึงนำมาใช้ 
ส่วนข้อมูลคลาวด์มี บมจ.อินเตอร์เน็ตประเทศไทย (มหาชน) หรือ INet ดูแล ซึ่งมีระบบความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐาน 
นอกจากน้ี ข้อมูลที่มีในระบบหมอพร้อมมีราว 30 กว่าล้านคนเท่าน้ัน ไม่ได้มีมากถึงกว่า 55 ล้านคน จึงไม่คิดว่าข้อมูลเหล่านั้น
จะหลุดออกมาจากระบบหมอพร้อม อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 
(สกมช.) จะเข้ามาหารือที่ สธ.ในวันที่ 24 มี.ค.นี้ 

- 

สปสช.ผนึก สวทช.พัฒนานวัตกรรมระบบบัตรทอง 
    สื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, TheCoverage, hfocus, isranews) 
    - นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผยภายหลังลงนามความร่วมมือดำเนินการศึกษา การวิจัย พัฒนา และการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรม เพื่อการให้บริการด้านสุขภาพของภาครัฐในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) กับ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย สวทช.จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
นักวิจัยเข้ามาช่วยสร้างและพัฒนานวัตกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินงานในระบบบัตรทอง 

- 

ข่าวปลอม 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก. 
    - กรมการแพทย์ เผยตามที่มีการแชร์เรื่องมีเส้นแนวตั้งที่เล็บนิ้วโป้งเป็นสัญญาณเตือนว่าตับมีพิษ ตรวจสอบพบเป็นข้อมูล
เท็จ การเกิดเส้นที่เล็บนั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุและอาการที่แสดงออกของแต่ละบุคคลก็จะแตกต่างกันออกไป ไม่ได้แปลว่า
ตับเป็นพิษเพียงอย่างเดียว ดังนั้นควรรีบพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุและรับการรักษาท่ีถูกต้อง 
 

- 

 


